

ชื่อโครงการ	โครงการวิจัยเชิงสำรวจ “การเมืองไทยในสายตาเยาวชนแห่งชาติ”
สถานประกอบการ	สวนดุสิตโพล
ชื่อนักศึกษา	นายกิตติศักดิ์ กิจบำรุง รหัสนักศึกษา 115210903109-4 นางสาวเวโรนิกา ศรีมณี รหัสนักศึกษา 115210903094-8
ชื่อผู้นิเทศงาน (พนักงานพี่เลี้ยง)	คุณฉัฐพล เข้มฉิม
ชื่ออาจารย์นิเทศ	อาจารย์อัคราภรณ์ เทียมศร

บทคัดย่อ

การปฏิวัติเป็นสิ่งที่ทำให้การเมืองและการปกครอง ของประเทศไทย มีปัญหาความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา จนนำไปสู่ความขัดแย้งมากมายต่อภาคประชาชน และผู้มีอำนาจ อิทธิพล ทางการเมือง จนทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายมากขึ้น ดังนั้นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2555 จึงได้จัดทำการศึกษาครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสอบถามความคิดเห็น และเป็นช่องทางให้เยาวชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน ในประเด็นที่นักการเมืองชื่นชอบ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในประเด็นเกี่ยวกับ “สิ่งไหน/เรื่องใด” ที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการมากที่สุดประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับได้รู้ว่าเยาวชนส่วนใหญ่คิดอย่างไรกับการเมืองไทยในปัจจุบัน เพื่อสรุป ประเมินผล และนำเสนอตามสื่อ สิ่งพิมพ์ และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานวิจัยอื่นๆต่อไป วิธิดำเนินการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-25 ปีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ฯ และปริมณฑล จำนวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหนึ่งประเภทคือ แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเยาวชนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 285 คน ตามสถานศึกษา ศูนย์การค้า และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่ 1 และ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์ จากการทำวิจัยสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ในหัวข้อ “การเมืองไทยในสายตาของเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ” มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 285 คน แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 47.72 เพศหญิงร้อยละ 52.28 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือตั้งแต่ 15-18 ปี ร้อยละ 27.36 ช่วงอายุ 19-22 ปี ร้อยละ 48.42 ช่วงอายุ 23-25 ปี ร้อยละ 24.21 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดปัจจุบันยังเรียนอยู่ร้อยละ 78.60 ทำงานแล้วร้อยละ 21.40 สถานที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะคือ อาศัยอยู่กับพ่อแม่ร้อยละ 38.24 อาศัยอยู่กับญาติ ร้อยละ 11.22 อาศัยอยู่กับเพื่อนหรือแฟนร้อยละ 16.84 อาศัยอยู่คนเดียวร้อยละ 33.70

จากข้อคำถามที่ถามผู้ตอบแบบสอบถาม ว่านักการเมืองในปัจจุบันที่เยาวชน ชื่นชอบที่สุดนั้นคือใคร จากการรวบรวมและวิเคราะห์ ผลออกมาคือ ลำดับที่ 1 คือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในขณะนี้) ได้รับความนิยมจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ร้อยละ 28.2 ลำดับต่อมา คือนายชววิทย์ กมลวิศิษฎ์ (หัวหน้าพรรครักประเทศไทย)

ได้รับความนิยมนจากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด ร้อยละ 26.4 ลำดับต่อมาคือ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร(อดีตนายกรัฐมนตรี) ได้รับความนิยมนจากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด ร้อยละ 15.6 ลำดับต่อมา คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรีในขณะนี้) ได้รับความนิยมนจากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด ร้อยละ 13.98 ลำดับต่อมา คือนายชวน หลีกภัย(ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้) ได้รับความนิยมนจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดร้อยละ 8.02 และนักการเมืองท่านอื่น ๆ เช่น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง, นายกรณ์ จาติกวณิช, นายบรรหาร ศิลปะอาชา, นายเนวิน ชิดชอบ, นายจาตุรนต์ ฉายแสง ฯลฯ ได้รับความนิยมนจากประชาชน รวมกันได้ ร้อยละ 7.8 จากข้อคำถามที่ถามผู้ตอบแบบสอบถาม ว่า สิ่งไหนหรือเรื่องใดที่ เขาชนอยากให้ รัฐบาลดำเนินการมากที่สุดขณะนี้ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบออกมาหลากหลายประเด็น แต่เมื่อจัดหมวดหมู่ ของกลุ่มคำตอบแล้ว ได้ออกมาเป็น 3 เรื่องหลักด้วยกัน เรื่องที่เขาชนต้องการให้ดำเนินการมากที่สุด คือ ด้านการศึกษาร้อยละ 36.72 เขาชนส่วนใหญ่ต้องการให้ รัฐบาล ดูแลในเรื่องของการศึกษา เช่น การให้ทุนดูแลเด็กด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาเขาชนให้ได้รับการศึกษามากขึ้น ต้องการให้รัฐช่วยพัฒนาระบบการศึกษาที่ทันสมัยในทุกๆ สถานศึกษาอย่างทั่วถึง อยากให้รัฐบาลนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มากขึ้น ลำดับต่อมาที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ คือ การเร่งป้องกันและแก้ปัญหาหน้าท่วม การเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างทันทั่วถึง และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับน้ำท่วมให้ชัดเจน ร้อยละ35.31 ลำดับที่สามที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้รัฐบาลดำเนินการคือ อยากให้ รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปากท้องของชาวบ้าน ปัญหาค่าของชีพของประชาชนทั่วไป ปัญหาราคาของแพง ร้อยละ27.97

เอกสารอ้างอิง

1. วีระศักดิ์ กิตติวรนนท์. ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย.เข้าถึงได้จาก <http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย> [สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2555]
2. วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี.วิกิถดการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2548 – 2553 .เข้าถึงได้จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/วิกิถดการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2548 – 2553> [สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2555]
3. นพดล วรรณิกา. โพลไม่ไข่มติมหาชน.เข้าถึงได้จาก <http://www.abacpoll.au.edu/pollNot.html> [สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2555]
4. ธนาภิต. วันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2541.
5. วรณช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พรีนติ้ง เฮ้าส์,2528.
6. วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี.การเมืองไทย.เข้าถึงได้จาก <http://th.wikipedia.org/wiki/การเมืองไทย> [สืบค้นเมื่อ 25 กันยายน 2555]